



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ๑. การสนับสนุนการทำการเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.)

๒. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร

ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กพน.)

๓. การส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพก.)

(กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร)

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.) /

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร
แผนแม่บทย่อย : เกษตรปลอดภัย

ตัวชี้วัด	ปี 2566
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวร้อยละ	3

แผนงานยุทธศาสตร์	การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	<p>- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)</p> <p>- สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ทุกนิคมสหกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น และสร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยนำไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ไปขยายต่อได้</p> <p>- เสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มพืชสมุนไพร และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน</p>

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก (ตามเอกสารงบประมาณ)	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	90 แห่ง
2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	1,200 ราย
3 เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ 3
4 มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 3

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
	กิจกรรมรอง : การสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.)	
1	ประสานงาน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	22/50 จังหวัด/แห่ง
2	จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการ/หนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1 โครงการ
3	สนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้	50/1200 แห่ง/ราย
4	รวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการและหรือจัดทำโครงการต่อไป	50/1200 แห่ง/ราย
5	กำกับ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/งานที่ดำเนินการ/ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	12 ครั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร		งานเลขที่ ยศส.40
งบประมาณ		จำนวนเงิน
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		(บาท)
รวมทั้งสิ้น		118,200
1. งบดำเนินงาน		118,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		118,200
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.)		54,500
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		54,500

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร		งานเลขที่ ยคส.40
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
1	กิจกรรมรณรงค์ : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กพน.)	-/-	จังหวัด/สหกรณ์	-	-
2	ประสานงาน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	-	โครงการ	-	-
3	จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการ/หนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-/-	สหกรณ์/ราย		
4	ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	-/-	สหกรณ์/ราย		
5	รวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ และหรือจัดทำโครงการต่อไป	-/-	สหกรณ์/ราย		
5	กำกับ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/งานที่ดำเนินการ/ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	-	ครั้ง		
1	กิจกรรมรณรงค์ : การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพท.)	5/5	จังหวัด/สหกรณ์	63,700	
2	ประสานงาน ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	1	โครงการ	63,700	
3	จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการ/หนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5/100	สหกรณ์/ราย		
4	ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร	5/100	สหกรณ์/ราย		
5	รวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ และหรือจัดทำโครงการต่อไป	5/100	สหกรณ์/ราย		
5	กำกับ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/งานที่ดำเนินการ/ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	12	ครั้ง		
เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)			กิจกรรมรณรงค์ : การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพท.)		
1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้			1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถ้าจ่าย)		
2. จัดทำคำแนะนำ คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ วิธีการรายงานผล เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ			ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		
3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม					
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ					
5. กรณีมีการเสนอขอปรับเปลี่ยน/เพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายในภาพรวมของโครงการ (เอกสารงบประมาณ) ในทิศทางที่ลดลง หรือเป็นการเปลี่ยนชื่อ/สถานที่ที่ไม่ปรากฏชื่อ/สถานที่ ในเอกสารงบประมาณ และไม่ใช้สาระสำคัญของรายการ ให้อยู่ในอำนาจของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและเกษตรกร บริหารจัดการโครงการในภาพรวม แล้วนำเสนอบริการหรือรองอธิบดีผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติ และสำเนาแจ้งกองแผนงานทราบ					
6. กรณีที่มีงบประมาณหมดความจำเป็นหรือเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สามารถใช้จ่ายงบดำเนินงานเหลือจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มเป้าหมายตัวชี้วัดหรือดำเนินกิจกรรมขยายผล/ต่อยอดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเสนอบริการอนุมัติ และสำเนาแจ้งกองแผนงานทราบ					
7. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการเสนอบริการส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งอื่นหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง					
8. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย					